

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. กระทิงพาดินชี้ยคุมค่าป่วย
๒. ผลผลิตไม้ผลภาคตะวันออกปี ๕๘ เพิ่มขึ้น
๓. ท่องเที่ยวเชิงเกษตร คั้นความสุขให้กับคนไทย จากใจกรมส่งเสริมการเกษตร
๔. เกาะข่าวเกษตร
๕. ข้าวถูกตลอดปีแพะสต็อกรัฐบาลถ่วงราคา
๖. เกษตรนวัตกรรม : นมแพะกำลังมีอนาคต
๗. ปธ.สภาอุตสาหกรรมฯ หารือฝ่าวิกฤติปลูกพืชระยะสั้นทดแทนยางพารา
๘. ตั้งประธานการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
๙. มอบเงินช่วยเหลือชาวนา
๑๐. กรมหม่อนไหม FAO จับมือจัดงานใหญ่ปี ๕๘

หนังสือพิมพ์

- โพสต์ทูเดย์  
เดลินิวส์  
บ้านเมือง  
เดลินิวส์  
โพสต์ทูเดย์  
เดลินิวส์  
เดลินิวส์  
ผู้จัดการรายวัน  
มติชน  
เดลินิวส์

\*\*\*\*\*

## กระทู้พาณิชย์คุมค่าน้ำมัน

โพสต์ทูเดย์ > เกษตรฯ คาดราคาน้ำมัน  
คึกหนักสุดในรอบหลายปี ผลิต-ป้อนปัจจัย  
ผลิต-ป้อนได้กว่า 6 หมื่นล้านบาท

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.  
เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มอบ  
หมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
(สศก.) ประเมินต้นทุนปัจจัยการผลิต  
ทางการเกษตรที่ลดลงตามปัจจัยแนวโน้ม  
น้ำมันในตลาดโลกที่ลดลงมากกว่า 25%  
ในช่วงที่ผ่านมา โดยพบว่าจะส่งผลให้  
ต้นทุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรลดลง  
6 หมื่นล้านบาท/ปี แต่ในขณะนี้นักลอบพบ  
ว่าราคาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรต่างๆ  
เช่น ปุ๋ยเคมี ยังคงมีราคาสูงเช่นเดิม

นายเลอศักดิ์ รุ่งตระกูลไพบูลย์  
เลขาธิการ สศก. กล่าวว่า สศก. ประเมิน  
ว่าราคาพลังงาน โดยเฉพาะราคาน้ำมันที่  
ลดลงจะส่งผลให้ราคาปัจจัยการผลิตด้าน

การเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี ยารปราบศัตรูพืช  
และยาฆ่าแมลงลดลงไปตามสัดส่วนของ  
ราคาน้ำมันที่ลดลง ซึ่งราคาน้ำมันในตลาด  
โลกลดลงต่ำสุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา  
โดยเฉพาะสัญญาซื้อขายน้ำมันที่จะส่งมอบ  
เดือน ก.พ. 2558 ได้ลดลงมาอยู่ที่ 57.92  
เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล จะทำให้ปุ๋ยยูเรีย  
ซึ่งเป็นสินค้าที่ผูกติดกับราคาน้ำมันใน  
ตลาดโลกปรับราคาลดลงตาม

“จากการสำรวจพบว่าราคาปุ๋ยสูตร  
ต่างๆ ที่มีการขายปลีกในท้องถิ่นยังมีระดับ  
ราคาที่สูงอยู่ แต่ในเมื่ออำนาจในการ  
ควบคุมดูแลราคาเป็นของกระทรวงพาณิชย์  
โดยมีคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคา  
สินค้าและบริการเป็นผู้กำกับดูแลอยู่ จึง  
เป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ที่จะดูแล  
เรื่องนี้ เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร”  
นายเลอศักดิ์ กล่าว ■

## ผลผลิตไม้ผลภาคตะวันออกปี 58 เพิ่มขึ้น

**24** รายงานจากกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผย พบว่า ในปี 2558 เนื้อที่ให้ผลของไม้  
ถึงการจัดทำข้อมูลปริมาณการผลิตไม้ผล ผลทั้ง 4 ชนิด มีจำนวน 670,508 ไร่ เพิ่มขึ้น  
เอกภาพ ปี 2558 สำหรับใช้ประกอบการ จากปี 2557 จำนวน 9,710 ไร่ คิดเป็นร้อยละ  
วางแผนบริหารจัดการตั้งแต่ต้นฤดูกาล ว่า 1.47 โดยทุเรียน เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2.84  
ขณะทำงาน ได้พยากรณ์ผลผลิตไม้ผลภาค มังคุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.73 และเงาะ เพิ่มขึ้น  
ตะวันออก จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด ร้อยละ 0.42 ส่วนลองกองเนื้อที่ให้ผลลดลง  
เงาะ และลองกอง ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ประมาณร้อยละ 2.87  
จันทบุรี ระยอง และตราด ภายหลังเจ้าหน้าที่ ด้านผลผลิตต่อไร่ทั้ง 4 ชนิด คาดว่าจะ  
เข้าสำรวจ เพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพภูมิอากาศเหมาะสม.

## ‘ท่องเที่ยวเชิงเกษตร คืบความสุขให้กับคนไทย จากกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร’

นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตด้านการเกษตร ซึ่งรวมถึงวิถีชีวิต ความสำนึก และเพลิดเพลินในสวนเกษตร ได้ทั้งความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวในการดำเนินกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้ด้านการเกษตรและวิถีการดำรงชีวิตวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงได้เยี่ยมชมทัศนียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติของชุมชนต่างๆ

โดยปัจจุบันมีจำนวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไว้บริการแก่นักท่องเที่ยว ทั้งในศูนย์ปฏิบัติการฯ ของกรมส่งเสริมการเกษตร และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนเกษตรกร ทั่วประเทศกว่า 700 แห่ง ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งของนักท่องเที่ยว ที่ไม่ควรพลาด

สำหรับในช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2558 กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดกิจกรรม “ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร คืบ

ความสุขให้กับคนไทย จากกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร” ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพร้อมกันทั่วประเทศ 4 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหลัก ในวันที่ 8 มกราคม 2558 ประกอบด้วย 1.แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรล่องเรือชมสวนกล้วยคลองมหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 2.แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านโคกเมือง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 3.แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ และ 4.แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลควนทอง อ.ชนอม จ.นครศรีธรรมราช

นายสุรพล กล่าวต่อไปว่า ที่สำคัญ มิติใหม่สำหรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ปีนี้กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำระบบเว็บแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวเชิงเกษตร “Agrotour ThailandW เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาที่ตั้งแหล่งท่องเที่ยว และการเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้สะดวกและรวดเร็ว ผ่านเว็บไซต์ <http://app.agrotourism.doae.go.th/> โดยแสดงพิกัดและฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่างๆ ทั่วประเทศ เบื้องต้นมีข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเข้าสู่ระบบ กว่า 150 แห่ง และมีแผนที่จะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ภายในปี 2558 ซึ่งระบบจะเชื่อมโยงผ่าน QR Code เพื่อสะดวกในการติดต่อสื่อสาร

นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเข้าร่วมโพสต์รูปภาพ การเข้าร่วมกิจกรรมกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และแชร์ข้อมูล ภาพกิจกรรม ไปยัง social network ได้อีกด้วย

คนเดินทาง/รายงาน



## เกาะข้าวเกษตร

**24** เกาะข้าวเกษตรประจำฉบับวันศุกร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2558....**○** นายปริญญา เฟื่องสมบัติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษ การส่งเสริมการค้าชายแดนของสหกรณ์ โดยมีผู้แทนสหกรณ์ที่มีศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวม 50 คน เข้าร่วมประชุม....**○** ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ ในการทำการค้าสินค้าเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย รวมทั้งการผลักดันการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรระหว่างสหกรณ์และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ณ โรงแรมแม่โขง เคลด้า บูติก อ.แม่สาย จ.เชียงราย เมื่อวันก่อน....**○** นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เดินทางไปตรวจราชการงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี....**○** สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการขยายผลศูนย์บริการและพัฒนาควมพระราชดำริ กิจกรรมโครงการประมงโรงเรียน คชค. ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ รร.คชค. บ้านแม่เหลอ อ.แม่สะเรียง, รร.คชค. บ้านวาวู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน, รร.คชค. บ้านคอยแสง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน และ รร.คชค. บ้านห้วยโป่งเสา อ.ขุนยวม เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ และเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนให้แก่เด็กนักเรียนบริโภคเป็นอาหารกลางวันและก่อให้เกิดรายได้จากการจำหน่ายสัตว์น้ำเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียน....**○** นายสุฤษิตพร ชูประชูร รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ให้การต้อนรับ นางนิษาคา สุริยะเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และคณะ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและร่วมหารือด้านการอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม กรมหม่อนไหมเมื่อวันก่อน....**○**

“กิด ทางไทย”

# ข้าวถูกถูกลดปีแพะ สต็อกรัฐบาลถ่วงราคา

โพสต์ทูเดย์ > สต็อกข้าวรัฐลดราคา ข้าวถุงปี 2558 ไม่ปรับขึ้นราคา เฉลี่ย ข้าวเจ้าไม่เกิน 120 บาท/ถุง

นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์ราคาข้าวสารบรรจุถุงภายในประเทศในปีนี้อาจจะไม่สูงชันจากปี 2557 เนื่องจากเชื่อว่าในช่วงที่ราคาข้าวสารในประเทศปรับตัวสูงขึ้น กระทรวงพาณิชย์จะใช้จังหวะนี้ระบายข้าวสารในสต็อกรัฐที่มีมากถึง 17 ล้านตันออกมา ส่งผลต่อราคาข้าวสารในตลาดให้อ่อนตัวลงมา

สำหรับราคาข้าวสารบรรจุถุงในปี 2558 คาดว่าข้าวขาว (5 กก.) ราคาจะเฉลี่ยถุงละ 80-120 บาท ใกล้เคียงกับ

ราคาเฉลี่ยปี 2557 ที่ราคาข้าวขาวอยู่ที่ถุงละ 100-140 บาท ส่วนข้าวหอมมะลิ (5 กก.) จะอยู่ที่ถุงละ 170-220 บาท ใกล้เคียงกับราคาข้าวหอมมะลิปี 2557 เฉลี่ยอยู่ที่ถุงละ 190-230 บาท โดยเฉพาะในช่วงโปรโมชันราคาข้าวเจ้าจะอยู่ที่ถุงละ 80-90 บาทเท่านั้น

“ราคาข้าวถุงในปี 2558 ไม่น่าจะปรับตัวสูงขึ้น แต่จะลดลงได้อีกในช่วงที่มีการจัดโปรโมชันแข่งกัน เพราะตลาดข้าวถุงมีการแข่งขันสูง และมีหลากหลายแบรนด์” นายสมเกียรติ กล่าว

ปัจจุบันมูลค่าตลาดของธุรกิจข้าวถุงอยู่ที่ 2.9 หมื่นล้านบาท และในปี 2558 ตลาดจะเติบโต 5% จากปีก่อน โดยผู้ผลิตมีกำไรเพียง 1-2% ต่อถุง ■

# นมแพะกำลังมีอนาคต

## เกษตร นวัตกรรม

**24** แพะนมถูกผสมพันธุ์ข้าม-แองโกลนูเบียน สามารถเลี้ยงได้ดีทั้งในสภาพพื้นที่ราบ และพื้นที่สูง เนื่องจากสามารถปรับตัวต่อสภาพอากาศร้อนหรือหนาวขึ้นได้ดี ให้นมประมาณตัวละ 1.5-2.2 กิโลกรัมต่อวัน นาน 120-150 วัน ให้ลูกปีละ 2 ครอก ครอกละ 2-3 ตัว และมีอายุประมาณ 12-14 ปี

สำหรับเกษตรกรที่สนใจการเลี้ยงแพะนม ควรจะมีพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ให้แพะกิน ถ้าเป็นพื้นที่ราบและอยู่ในเขตชลประทาน จะใช้ประมาณ 1 ไร่ต่อ 1 ตัว ถ้าอยู่นอกเขตชลประทานหรือพื้นที่ ทรายมีพื้นที่ประมาณ 2-4 ไร่ต่อตัว ในกรณีเลี้ยงเชิงคอกแล้วตัดหญ้าให้กิน หากเลี้ยงแบบปล่อยแพะมัก จะเลือกกินอาหารเอง เช่น ใบไม้ ต้นกระถิน

ต้นไมยราบยักษ์ จึงต้องเสริมอาหารชั้นแร่ธาตุ พร้อมทั้งน้ำกินที่สะอาดอย่างเพียงพอ ควรมีโรงเรือนที่ยกระดับจากพื้น เนื่องจากแพะชอบความสะอาดและอากาศถ่ายเทมีการตรวจโรคที่สำคัญ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคประจำ อีกทั้งควรถ่ายพยาธิอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แพะมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

ส่วนการลงทุนนั้นค่าพ่อแม่พันธุ์แพะ จำนวน 5 ตัว โดยเป็นตัวผู้ 1 ตัว ตัวเมีย 4 ตัว อยู่ที่ตัวละ 4,000 บาท รวมแล้ว 20,000 บาท ค่าอาหารชั้น เกลี้ยตัวละ 0.5 กก.ต่อตัวต่อวัน ขณะที่ให้นมรวม 16,000 บาท ค่าเวชภัณฑ์ ประกอบด้วย ยารักษา ยาถ่ายพยาธิ แร่ธาตุบำรุงอยู่ที่ 16,000 บาท ค่าใช้จ่ายอื่น โดยเฉลี่ยเป็นค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประมาณ 8,000 บาท และค่าอุปกรณ์การเลี้ยง และวีคซีน 10,000 บาท รวม ๆ แล้วต่อแพะ 5 ตัวจะอยู่ที่ประมาณ 87,000 บาท



เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเลี้ยง



ลูกแพะนม

ผลตอบแทนจะเป็นค่าจำหน่ายนมสด ตัวละ 1.5 กก. ต่อ 120 วัน จำนวน 2 รอบ ต่อปี ได้ประมาณ 1,440 กก. กก. ละ 40 บาท โดยประมาณการรวม 57,600 บาท นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากค่านมมูลแพะ ตัวละ 3 กระสอบ



นายพลากร สุวรรณรัฐ ออคมบตรี ให้นมแพะ



เจริญเติบโตได้ทุกสภาพพื้นที่

น้อยกว่าในนมวัว เมื่อทำปฏิกิริยาในกระเพาะอาหารจะเกิดเป็นก้อนที่นุ่มกว่านมวัว จึงทำให้นมแพะย่อยง่ายและรวดเร็วเช่นเดียวกับนมแม่ โดยร่างกายสามารถดูดซึมนมแพะหมดภายใน 20-30 นาที ส่วนนมวัวจะอยู่ที่ 2 ชั่วโมง

นมแพะช่วยลดอาการอาหารไม่ย่อย และยังดีต่อผิวคือช่วยปรับสภาพผิวให้สมดุลอีกด้วย มีปริมาณแคลเซียม โปแทสเซียม ทองแดง และซีลีเนียม มากกว่าในนมวัว ซึ่งซีลีเนียมเป็นแร่ธาตุที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกัน โดยนมแพะมีซีลีเนียมมากถึง 2.5 เท่าของนมผง และมากกว่านมวัวที่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์แล้วเกือบร้อยละ 35

ต่อปี กระสอบละ 20 กก. รวมเป็น 300 กก. กก. ละ 2 บาท รวมเป็น 600 บาท จำหน่ายลูกแพะแม่ละ 2 ตัว 2 ครอกต่อปี รวม 18 ตัว ตัวละ 2,000 บาท เป็น 32,000 บาท รวมรายได้ประมาณ 90,200 บาท หากเลี้ยงในปริมาณที่มากกว่านี้รายได้ก็จะเพิ่มขึ้น ที่สำคัญขณะนี้น้ำนมแพะผู้บริโภคกำลังนิยมเพิ่มมากขึ้น

เนื่องจากนมแพะมีกรดไขมันลิโนเลอิก และแอลฟาไลโนเลอิก ที่จำเป็นต่อร่างกาย



อีกทั้งยังมีกรดไขมันชนิดพิเศษ คือ คาโรทีน อีค คาพริลิก และคาพริล มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรีย ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย ช่วยลดการสะสมของคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดแดง ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือเส้นเลือดในสมองตีบ

นมแพะมีเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่ช่วยในการสลายสารก่อภูมิแพ้ จึงทำให้คนที่แพ้นมชนิดอื่น ๆ เช่น นมวัว สามารถดื่มนมแพะได้โดยไม่เกิดอาการแพ้ นมแพะมีปริมาณโปรตีน



ขยายพันธุ์เร็ว

ปัจจุบันผู้คนจึงเริ่มหันมาสนใจนมแพะมากขึ้นจึงทำให้เกษตรกรมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพราะระหว่างโคนมกับแพะต้นทุนในการเลี้ยงนั้นต่างกัน แต่เนื่องจากแพะ

นั้นให้น้ำนมปริมาณน้อยกว่าวัว จึงทำให้ยังมีนมแพะไม่เพียงพอ

เกษตรกรที่สนใจต้องการข้อมูลและแนวทางการตลาดไปศึกษาดูงานได้ที่งานปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น



## ปธ.สภาอุตสาหกรรมแนะวิธีฝ่าวิกฤติ

# ปลูกพืชระยะสั้นทดแทนยางพารา

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายอดิสร ดันเอง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้กล่าวถึงสถานการณ์ราคายางพาราที่ตกต่ำอย่างหนัก เมื่อเทียบกับช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยขณะนี้เกษตรกรผู้ปลูกสวนยางพาราต่างได้รับความเดือดร้อนกันถ้วนหน้า เนื่องจากขาดรายได้จากการขายยางพารา เพราะขายได้ไม่ถึง 40 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้น เกษตรกรจึงควรปรับพฤติกรรมการใช้ขายและควรปลูกพืชระยะสั้นแซมในสวนยางพารา เพื่อนำผลผลิตมาขายสร้างรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับ จ.ศรีสะเกษ มีโรงงานรับซื้อไม้ยางพาราอยู่ประมาณ 17 แห่ง คอยรับซื้อไม้ยางพาราเพื่อส่งออกไปจำหน่ายที่โน้นต่างประเทศ ทำให้ชาวสวนยางพาราโค่นต้นยางพาราทิ้ง เพื่อขายไม้ยางเป็นจำนวนมาก โดยขณะนี้ราคาอยู่ที่ตันละ 23,000 บาท ปกติแล้วเมื่อเกษตรกรชาวสวนยางพาราขอทุนจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจังหวัดศรีสะเกษและเมื่อได้รับทุนแล้ว ก็จะชะลอการโค่นไม้ยางพาราไว้อีกประมาณ 2-3 ปี แต่เวลานี้เมื่อได้รับทุนแล้ว กลับรีบโค่นไม้ยางพาราทิ้งทันที เพื่อนำเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว

นอกจากนี้ ขอฝากเตือนเกษตรกรที่คิดจะปลูกปาล์มน้ำมันแทนการปลูกยางพาราว่า ต้องมีพื้นที่กว้างพอ หากมีพื้นที่แค่ 10-15 ไร่ ปลูกปาล์มน้ำมันไป ก็ไม่คุ้มทุน ดังนั้น ถ้าต้องการปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน ควรมีการศึกษารายละเอียดให้ถี่ถ้วนเสียก่อน.

### ตั้งประธานการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า

ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความชำนาญทางด้านเศรษฐศาสตร์ ตลาดเงิน ตลาดทุน การบริหารงาน กำหนดกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เคยดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญๆ มากแล้ว ได้แก่ เลขานุการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ช่วยผู้จัดการ และโฆษกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น ■



● **มอบเงินช่วยเหลือชาวนา**

นครสวรรค์ - นายระพี ผ่องบุพกิจ ผวจ. นครสวรรค์ กล่าวว่ จังหวัดได้จ่ายเงิน โครงการช่วยเหลือชาวนาที่ปลูกข้าวนาปี ปี การผลิต 2557/58 และเกษตรกรที่ประสบ ภาวะราคาผลผลิตตกต่ำให้ชาวนาครบหมด ทุกรายแล้ว โดยมีชาวนายื่นเอกสารขึ้น ทะเบียน 73,066 ราย ผ่านการตรวจสอบ สิทธิ 67,624 ราย พื้นที่ 937,922 ไร่ เป็น เงิน 937,922,000 บาท

## กรมหม่อนไหม FAO จับมือจัดงานใหญ่ปี 58

นางวิชา พงศ์พัฒนานนท์ อธิบดี และจะดำเนินการประสานกรมหม่อนไหม เปิดเผยภายหลังหารือ ทรัพย์สินทางปัญญา ในโครงการส่งเสริม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากองค์การอาหารและ พัฒนาระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็น การเกษตรแห่งชาติ (FAO) ว่า โครงการร่วมกันกับกรมทรัพย์สินทาง ได้สรุปข้อตกลงความร่วมมือกันในด้าน ปัญญาและ FAO เพื่อนำเส้นไหมไทยพื้น ต่างๆ ได้แก่ การจัดงานเฉลิมฉลองระดับ บ้านอีสานมาดำเนินโครงการโดยตรงกับ นานาชาติ ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้า ทาง FAO เพื่อให้การดำเนินการโครงการ สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ ดังกล่าวเป็นไปอย่างรวดเร็ว และความ พระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี 2558 โดย ร่วมมือกันในการเผยแพร่ภูมิปัญญาผ้า กรมหม่อนไหมจะทำการร่างโครงการที่ ไหมไทย โดยกรมหม่อนไหมจะดำเนินการ ต้องการทำในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอองค์ รวบรวมข้อมูลการขึ้นทะเบียนสินค้า GI การอาหามและการเกษตรแห่งชาติประชา ให้แก่ FAO เพื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษ ชาติ (FAO) เพื่อพิจารณาแผนการจัดงาน และนำขึ้นเว็บไซต์ข้อมูลสินค้า GI ใน ร่วมกัน อาเซียนต่อไป.